

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายชำนาญ ตุดิ	ประธานสภา อบต.	ชำนาญ ตุดิ
2	นายสุชาติ ไชยศรี	รองประธานสภา อบต.	สุชาติ ไชยศรี
3	นายชาญ ราษฎร์เจริญ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1	ชาญ ราษฎร์เจริญ
4	นายจำเริญ ไชยมาลา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2	จำเริญ ไชยมาลา
5	นายทองใบ คุณภู	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2	ทองใบ คุณภู
6	นายสมยศ หนูวงษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3	สมยศ หนูวงษ์
7	นายศิริ คุณภู	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3	-	ลา
8	นายสมพงษ์ คำละมุด	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4	สมพงษ์ คำละมุด
9	นายประจวบ ประสมบุญ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4	ประจวบ ประสมบุญ
10	นายอุดม กระแสร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5	-	ลา
11	นายสมชาย เงินมุด	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6	สมชาย เงินมุด
12	นายหลวง แก่นจันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7	หลวง แก่นจันทร์
13	นายคำแสน วงษ์ชา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7	คำแสน วงษ์ชา
14	นายถาวร วิสุวงษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8	ถาวร วิสุวงษ์
15	นายทองคุณ ขวัญทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8	ทองคุณ ขวัญทอง
16	นายประเชิญ มหาชัย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9	ประเชิญ มหาชัย
17	นายพร สิ้นโพธิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9	-	ลา
18	นายเสกส์ญ วงษ์แวง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10	เสกส์ญ วงษ์แวง
19	นายสมพร จัดไธสง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10	สมพร จัดไธสง
20	จำเริญเทียนชัย นนทะเสน	เลขานุการสภา อบต.	เทียนชัย นนทะเสน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสุภักดิ์ แผลยาว	นายก อบต.	สุภักดิ์ แผลยาว
2	นายไกรสร ไชยมาลา	รองนายก อบต.	ไกรสร ไชยมาลา
3	นายธงชัย พัตร์ภักดิ์	รองนายก อบต.	ธงชัย พัตร์ภักดิ์
4	นางสะอาด ภูอินนา	เลขานุการนายก อบต.	สะอาด ภูอินนา
5	จ.อ.เทียนชัย นนทะเสน	ปลัด อบต.	เทียนชัย นนทะเสน
6	นายกังวาน ไชยบุรี	หัวหน้าสำนักปลัด	กังวาน ไชยบุรี
7	น.ส.ผ่องศรี คำดี	นักวิชาการศึกษา	ผ่องศรี คำดี
8	นางสุภัตตรา แสนห้ำ	รอง ปลัด อบต.	สุภัตตรา แสนห้ำ
9	นายวิโรจน์ แสนพลมาศ	นักพัฒนาชุมชน	วิโรจน์ แสนพลมาศ
10	น.ส.เกษร เจริญชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เกษร เจริญชัย
11	นายวัชรินทร์ ชมภูโคตร	นิติกร	วัชรินทร์ ชมภูโคตร
12	นายวิกิรนต์ ตู่แก้ว	ผู้ช่วยช่างโยธา	วิกิรนต์ ตู่แก้ว
13
14
15
16

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

จำเอกเทียนชัย นนทะเสน เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาเข้าที่ประชุมและเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงนำเรียนนายชำนาญ ตูติ ประธานสภาฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
นายชำนาญ ตูติ ประธานสภาฯ ได้ดำเนินการกล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 ตุลาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

-นายชำนาญ ตูติ ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอชนบท

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ปอดแดง สมัยสามัญที่ 2 ที่ผ่านมา

นายชำนาญ ตูติ ประธานที่ประชุมได้ให้สมาชิกสภาได้ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้ง

นายสมชาย เงินมูล ส.อบต.หมู่ 6 ได้สอบถาม

- 1.เรื่องการเห็นต้นรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าในวันประชุมสภาแต่สมาชิกสภาท่านที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมไม่มาประชุมจะสามารถเห็นต้นตรวจในรายงานการประชุมได้หรือไม่
- 2.เรื่องโครงการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติแล้วที่ยังไม่ดำเนินการบ้านโนนสะอาดยังขาดอยู่ 1 โครงการ
- 3.เรื่องการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบตั้งงบประมาณจัดซื้อแล้วทำไมไม่จัดซื้อและเมื่อจะสิ้นปีงบประมาณไม่ได้มีการกันเงินไว้จัดซื้อ

จำเอกเทียนชัย นนทะเสน ปลัด อบต.ได้ชี้แจงเรื่องการเห็นต้นรับรองในการตรวจรายงานการประชุมของคณะกรรมการนั้นถือเป็นหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งถึงแม้ในวันประชุมสภาไม่ได้เข้าประชุมแต่ฝ่ายเลขานำรายงานการประชุมไปให้คณะกรรมการแต่ละท่านได้ตรวจทานความถูกต้องในการพิมพ์จึงถือได้ว่าการเห็นต้นชื่อคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ทำหน้าที่แล้ว และในส่วนของการดำเนินโครงการต่างๆ ขอให้ทางคณะผู้บริหารเป็นฝ่ายชี้แจง

นายสุภักดิ์ แปลยาว นายก อบต.ได้ชี้แจงเรื่องการดำเนินการก่อสร้างโครงการของบ้านโนนสะอาด ที่เหลือหนึ่งโครงการตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และในเรื่องการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือตนเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นและการจัดหาอาจเป็นผลเสียก็ได้จึงปล่อยให้ตกไปไม่ได้จัดซื้อ

นายสมชาย เงินมูล ส.อบต.หมู่ 6 ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตนเองพอทราบจะทำอะไรไม่ได้แล้วที่ปล่อยให้ตกไปแต่ก็รู้สึกเสียดายที่ไม่จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

นายทองใบ คุณภู ส.อบต.หมู่ 2 ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่าในการประชุมเรื่องการกันเงินงบประมาณทำไมต้องกันเงิน เงินไม่เข้าเงินไม่มีหรือไม่มีผู้รับเหมา ทำไมไม่ดำเนินการจัดทำโครงการต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ ก็เห็นทำมาทุกปีหลายเรื่องในการประชุมที่ผ่านมาในฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบางครั้งก็คุยกันมากซึ่งตนก็ขอให้จบไปในที่ประชุมสภา

จำเอกเทียนชัย นนทะเสน ปลัด อบต.ได้ชี้แจงในเรื่องการกันเงินงบประมาณให้ที่ประชุมได้รับทราบซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารและงานบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและการพัฒนาพื้นที่ซึ่งก็ได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 58 ข้อ 59 ซึ่งสามารถทำได้

นายชำนาญ ตติ ประธานที่ประชุมให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งและเมื่อไม่มีท่านใดเสนอแก้ไขก็จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์ 14 เสียง ดออกเสียง 2 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณา

5.1 เรื่องการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

จำเอกเทียนชัย นนทะเสน ปลัด อบต.ได้แจ้งสรุปรายละเอียดขั้นตอนกรอบระยะเวลาดำเนินการต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษี ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ยกเลิกกฎหมายจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน และมาใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แทน และกองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าช่วงนี้ก็จะได้เห็นเจ้าหน้าที่ได้ออกสำรวจตามหมู่บ้านต่าง ๆ ก็ฝากขอความร่วมมือผู้บริหารและสมาชิกสภาได้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วย

5.2 ญัตติเรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปอดแดง

นายชำนาญ ตูติ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้สมาชิกสภาได้ศึกษาตามเอกสารถ้ามีข้อสงสัยก็ให้ซักถามและให้
ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด

นายสุภักดิ์ แผลยาว นายก อบต.ได้ชี้แจงว่า

จึงขอ นำโครงการที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและต้องได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น อีกส่วนจะไปขอใช้ในส่วนงานป้องกันสาธารณภัยต้องกันเงิน 3 เดือน กับเบี่ยยังชีพต่าง ๆ ที่ได้
ปรึกษากับท้องถิ่นอำเภอว่าสามารถใช้จากเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ถ้าไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ที่มีอยู่ประมาณ
13 ล้าน หมู่บ้านที่ยังไม่ได้โครงการก็จะพิจารณาอีกครั้ง ปัจจุบันงบประมาณที่ค้างยังไม่ทำก็หลายอย่างทั้ง
เขียนเสนอโครงการ งานช่างก็เยอะ ครั้งนี้ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการละไม่เกินห้าแสน
จำนวน 5 โครงการรายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้กับสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากวัดสว่างวงษ์ไปโคกอีตุ้ม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 226.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 904.00 ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินการและป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพอแดงกำหนด ณ พื้นที่ดำเนินการบ้านวงษ์สว่าง หมู่ที่ 10
งบประมาณ 473,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบชลประทานไปบ้านหนองโน ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 115.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร ลงไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินการและป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพอแดงกำหนด ณ พื้นที่ดำเนินการบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2
งบประมาณ 240,000 บาท

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
155.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 930.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายก่อน
ดำเนินการและป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพอแดงกำหนด ณ
พื้นที่ดำเนินการบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 488,000 บาท

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อยไปบ้านโนนสะอาด ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890.00 ตารางเมตร ลง
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินการและป้ายหลังดำเนินการ
แล้วเสร็จรายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพอแดงกำหนด ณ พื้นที่ดำเนินการบ้านหนองแวงน้อย
หมู่ที่ 4 งบประมาณ 476,000 บาท

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่มเย็นไปบ้านโคกเสนห์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 224 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 896.00 ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินการและป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโปแตงกำหนด ณ พื้นที่ดำเนินการบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 9 งบประมาณ 469,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,146,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) จำเอกเทียนชัย นนทะเสน ปลัด อบต.ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมได้รับทราบก่อนที่สมาชิกสภาจะพิจารณาต่อ

นายสมชาย เงินมูล ส.อบต.หมู่ 6 ได้อภิปรายเรื่องการดำเนินโครงการต่าง ๆ ว่าตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนที่ผ่านมามีระยะเวลาในการทำงานตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2561 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังมีที่ไม่ดำเนินการ ซึ่งก็มีทั้งเร่งด่วน และในคราวนี้เป็นกรจ่ายขาดเงินสะสมปี 2563 ก็ยังสงสัยในการพิจารณาของผู้บริหาร ถนนสายหลัก ๆ ของตำบลเราที่คนส่วนใหญ่ใช้สัญจรยังไม่แล้วเสร็จ บางสายเหลือไม่กี่เมตรยังไม่แล้วเสร็จเลยถ้าไม่รีบทำต่อไปคาดว่าถนนจะแคบลงเรื่อยๆเนื่องจากมีการรुक้าทางสาธารณะประโยชน์ จึงขอฝากให้พิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จด้วย

นายวัชรินทร์ ชมภูโคตร นิติกรชำนาญการ ได้ขออนุญาตประธานที่ประชุมชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งได้ตั้งข้อสงสัยซึ่งขอสงวนว่าไม่มีผลกับการพิจารณาการอนุมัติหรือไม่อนุมัติที่เป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวของสมาชิกสภา แต่ได้แจ้งว่าเมื่อเรื่องที่สภาได้อนุมัติแล้วผู้ที่จะนำไปปฏิบัติคือเจ้าหน้าที่ ข้าราชการต่าง ๆ ที่จะต้องเป็นผู้ที่ต้องไปมีส่วนในการดำเนินการ ตามที่ได้ศึกษามีระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องได้วางแนวปฏิบัติไว้ บางอย่างถ้าไม่ชัดเจนก็มีระเบียบยกเว้น ถ้าเป็นงานนโยบาย ตนสงสัยในประเด็นที่นายกได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการนำงบประมาณส่วนที่ใช้ในงานป้องกันสาธารณภัย ที่ต้องกันไว้กรณีเกิดเหตุสาธารณภัยตามความจำเป็น และกรณีที่มีการตั้งงบประมาณเป็นโครงการที่ไม่เกินห้าแสนตามประมาณการของช่างเท่านั้นหมดทุกโครงการอาจจะเป็นข้อสังเกตได้ว่าเพราะเหตุใด อีกทั้งในเนื้องานก็ไม่เท่ากันทุกโครงการจึงสงสัยราคาทำไมเท่ากัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องไปมีส่วนในการเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ตนจึงขอแสดงความเห็นไว้แต่เบื้องต้น ขอให้ฝ่ายเลขาได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วยในส่วนของการให้ความเห็น แต่ก็ไม่ผูกพันกับการพิจารณาให้ความเห็นหรือมติที่ประชุมสภา

นายทองใบ คุณภู ส.อบต.หมู่ 2 ราคาต่อหน่วยไม่เคยตรงกันเลยสักครั้ง ตนพูดให้ความเห็นมาโดยตลอดว่าไม่ค่อยเท่ากัน

นายวิกรานต์ ตูแก้ว ผู้ช่วยช่างโยธา ได้ชี้แจงว่าได้มีการประมาณการตามหลักวิชาช่างโดยนำราคาพาณิชย์จังหวัดเดือนกันยายนมาประกอบการคำนวณ

นายกังวาน ไชยบุรี หัวหน้าสำนักปลัด อบต.รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงประเด็นคำถามข้อคิดเห็นของนิติกรว่าปริมาณงาน เนื่องจากแต่ละโครงการไม่เท่ากันแต่ตั้งงบประมาณ 500,000 บาทเท่ากัน เวลาคิดคำนวณงบประมาณก็เท่ากัน

นายวิกรานต์ ตูแก้ว ผู้ช่วยช่างโยธา ได้อ่านรายละเอียดแต่ละโครงการและชี้แจงต่อที่ประชุม

โครงการที่ 3 ไม่มีการคำนวณไหล่ทาง เนื่องจากพื้นที่ถนนเดิมเป็นถนนลาดยางจึงไม่ต้องคำนวณไหล่ทาง

นายทองใบ คุณภู ส.อบต.หมู่ 2 ได้สอบถามราคาพาณิชย์จังหวัดที่นำมาคำนวณราคาอยู่ที่เท่าไรจำนวนราคา ต่อตารางเมตร ทำไม่ไม่เท่ากัน

นายวิกรานต์ ตูแก้ว ผู้ช่วยช่างโยธา ชี้แจงว่าราคาพาณิชย์จังหวัดคิดเป็นค่าวัสดุไม่ได้ ก x ย ไม่เท่ากันเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งคำนวณแบบนี้อาจจะไม่เท่ากันสาเหตุก็ไม่ทราบ

นายกังวาน ไชยบุรี หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการคำนวณในแบบ พร. 4 พร. 5 เป็นการคำนวณคร่าว ๆ ทั้งงบประมาณ เวลาจะไปดำเนินการจริงก็ต้องไปทำใหม่

นายทองใบ คุณภู ส.อบต.หมู่ 2 ได้สอบถามว่าโครงการทั้งหมดที่เสนอมีอยู่ในแผนพัฒนาหรือไม่และอยู่หน้าที่เท่าไร

นางสาวเกษร เจริญชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจง

-โครงการที่ 1 มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา หน้าที่ 105 ข้อ 11

-โครงการที่ 2 มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา หน้าที่ 111 ข้อ 29

-โครงการที่ 3 มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา หน้าที่ 154 ข้อ 172

-โครงการที่ 4 มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา หน้าที่ 123 ข้อ 70

-โครงการที่ 5 มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา หน้าที่ 154 ข้อ 72

นายชำนาญ ตูติ ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะถามหรือเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่เมื่อไม่มีจึงแจ้งที่ประชุมให้รับทราบและขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 5 โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,146,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอ

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 14 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

-ประธานที่ประชุมได้ให้สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมได้แจ้งหรือสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในวาระอื่น ๆ

นายสมชาย เงินมูล ส.อบต.หมู่ 6 ได้แจ้งต่อที่ประชุมผ่านประธานที่ประชุมฝากถึงผู้บริหาร เรื่องกรณีแล้งฝน
ทิ้งช่วง พี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับความเดือดร้อนไร่นาขาดน้ำบางแห่งเกิดความเสียหาย ซึ่งตนก็เข้าใจ
สภาพดี และได้เห็นรถน้ำดับเพลิงของ อบต.หนองแวงนางแก้ว ไปฉีดน้ำในไร่นาให้แก่ราษฎร ตนจึงขอลาม
ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเราตั้งงบประมาณหรือดำเนินการนำรถน้ำไปบริการจ่ายน้ำในไร่นาประชาชนได้
หรือไม่ ถ้าที่นาที่อยู่ไกลไปลำบากก็ไม่ต้องไป เราจะคิดค่าใช้จ่ายในการบริการกับประชาชนอย่างไรเพื่อจะ
เท่าไรก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดแต่จะทำได้ทำไม่ได้อย่างไรก็ขอให้พิจารณาใน
การดำเนินการ

นายวัชรินทร์ ชมภูโคตร นิตกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการดำเนินการในเรื่องนี้จะต้องศึกษาก่อนว่ามีระเบียบ
กฎหมายได้ให้อำนาจหรือไม่ ไม่ใช่จะคิดเอง มติสภาบางอย่างก็ไม่มีผลกับกฎหมายหลัก ปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนตำบลพอแดงก็ยังไม่ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการในเรื่องนี้

นายทองคุณ ขวัญทอง ส.อบต.หมู่ 8 ได้สอบถามผู้บริหารเรื่องโครงการซ่อมถนนตรงคอสะพาน ใช้
งบประมาณอื่นได้หรือไม่ ช่วงใกล้จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะสามารถใช้เส้นทางสัญจรขนส่งผลผลิตการเกษตรได้
-ผู้บริหารรับทราบ

นายชำนาญ ตูติ ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงได้
สั่งปิดการประชุม ปิดประชุม เวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ)จำเอก.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(เขียนชัย นนทะเสน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอแดง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชำนาญ ตูติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอแดง

(ลงชื่อ).....
(นายพร สิ้นโพธิ์)

ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ

(ลงชื่อ).....
(นายจำเริญ ไชยมาลา)

กรรมการตรวจรายงานฯ

(ลงชื่อ).....
(นายสมพงษ์ คำละมูล)

กรรมการตรวจรายงานฯ

